

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ที่	หน่วยงาน	รายการ จัดหาฯ	มติที่ประชุม
๑.	ทุกหน่วยงาน (หน่วยงาน สังกัด มท. และ อปท.)	-	<p>๑. แจ้งส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้คณะกรรมการทราบ</p> <p>๒. ในการประชุมครั้งถัดไปให้ทุกหน่วยงานที่ส่งรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการจัดหาต่อคณะกรรมการฯ</p> <p>๓. เพิ่มเติมข้อมูลในแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ดังต่อไปนี้</p> <p> ข้อ ๗ ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงาน ตามข้อ ๖ โดยเพิ่มคอลัมน์ “สภาพการใช้งาน” ต่อท้ายคอลัมน์ “ติดตั้งใช้งานเมื่อ (พ.ศ.)” และให้รายงานสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น ใช้งานปกติ, จัดหาทดแทน, รอการจำหน่าย</p> <p> ข้อ ๘ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้ ให้หน่วยงานบรรยายปัญหา/อุปสรรคหรือเหตุผลความจำเป็นให้มีเนื้อหาตรงกับอุปกรณ์ที่จะจัดหา</p> <p> ข้อ ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี ในช่อง การจัดหาครั้งนี้ (จัดหาใหม่, ทดแทนของเดิม, เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และอื่นๆ) ให้เพิ่ม จำนวนเครื่องในแต่ละกรณีด้วยว่ามีจำนวนเท่าไร</p> <p>๔. กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี โดยจะจัดประชุมทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน โดยให้หน่วยงานส่งแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้ฝ่ายเลขานุการกลั่นกรองภายในวันอังคารที่ ๒ ของเดือน หากส่งมาไม่ทันวันดังกล่าวให้ยกไปพิจารณาเดือนถัดไป</p>
๒.	เทศบาลเมือง เพชรบุรี	๒ รายการ	เห็นชอบ
๓.	เทศบาล เมืองชะอำ	๒ รายการ (วงเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท)	เห็นชอบ
๔.	เทศบาล เมืองชะอำ	๙ รายการ (วงเงิน ๓๐๘,๕๐๐ บาท)	เห็นชอบ โดยมีข้อสั่งการดังนี้ ๑. ในการประชุมครั้งถัดไปให้เทศบาลเมืองชะอำ เข้าประชุมชี้แจงทั้งในกรณีมีการส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา และเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรีด้วย

/ที่

ที่	หน่วยงาน	รายการ จัดหา	มติที่ประชุม
๔.	เทศบาล เมืองชะอำ		<p>๒. ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๐๘,๕๐๐ บาท ว่าการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท มีความเหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันหรือไม่ สามารถลดไปซื้อขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๘๐๐ บาท ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงและราคาถูกว่า ๓,๐๐๐ บาทได้หรือไม่</p> <p>๓. การจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ในแบบรายงานการจัดหาฯ ระบุราคาจัดหา ๓,๘๐๐ บาท แต่การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการ DLIT ของเทศบาลเมืองชะอำ สามารถจัดหาได้ในราคา ๒,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นการประชุมครั้งเดียวกันคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าควรจัดหาในราคาที่เท่ากัน คือ ๒,๒๐๐ บาทได้หรือไม่</p>
๕.	อบต.เขาย้อย	๓ รายการ	เห็นชอบ โดยมีข้อสั่งการให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ว่ามีจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบันหรือไม่
๖.	อบต.ไร่สะท้อน	๓ รายการ	เห็นชอบ โดยมีข้อสั่งการให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๐๘,๕๐๐ บาท ว่าการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท มีความเหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันหรือไม่ สามารถลดไปซื้อขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๘๐๐ บาท ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงและราคาถูกว่า ๓,๐๐๐ บาทได้หรือไม่
๗.	อบต.ยางหย่อง	๕ รายการ	เห็นชอบ โดยมีข้อสั่งการให้ทำรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือคดีอาชญากรรมในบริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส่งให้คณะกรรมการทราบ รวมทั้งเมื่อจัดหาแล้วให้รายงานจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ด้วย
๘.	อบต. มาบปลาเค้า	๔ รายการ (กรณีมี ราคาตาม เกณฑ์ราคา กลางฯ)	เห็นชอบ โดยมีข้อสั่งการให้ไปสืบราคากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพว่าสามารถจัดหาในราคาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ราคากลางได้หรือไม่ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณเป็นประโยชน์ต่อรัฐสูงสุด และทำรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือคดีอาชญากรรมในบริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส่งให้คณะกรรมการทราบ รวมทั้งเมื่อจัดหาแล้วให้รายงานจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ด้วย

ที่	หน่วยงาน	รายการ จัดหาฯ	มติที่ประชุม
๙.	อบต. มาบปลาเค้า	๒ รายการ (กรณีไม่มี ราคาตาม เกณฑ์ราคา กลางฯ)	<p>๑. รับทราบการจัดหาสายสัญญาณภาพ HDMI แต่เนื่องจากสายสัญญาณภาพ HDMI นั้นเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่หน่วยงานต้องนำเสนออุปกรณ์ดังกล่าวโดยภาพรวมทั้งโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด</p> <p>๒. เห็นชอบในหลักการการจัดหาตู้กันน้ำพร้อมขาจับสำหรับยึดตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เสนอ โดยให้ดำเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดำเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย</p>